

เรื่อง วัดเชิงหวาย

รายละเอียด

โบราณสถาน ในเมืองกำแพงเพชร มีมากมาย สมกับการได้รับยกย่องให้ เป็นเมืองมรดกโลก หนึ่งในอารยธรรมอันทรงคุณค่าของเมืองกำแพงเพชร คือ วัดเชิงหวาย เป็นวัดร้างที่อยู่นอกเขตอุทยานประวัติศาสตร์ เป็นวัดขนาดใหญ่ มีเจดีย์ประธานทรงลังกา ที่มีรูปทรงชะลูดงดงาม ฐานมี 4 เหลี่ยม ชั้นบนกัน 4 ชั้น ยอดเจดีย์พังตกลงมา วัดเชิงหวายนี้ มีประวัติเล่ากันต่อมามี ผู้ขุดค้นและทำลายเจดีย์ เมื่อ 70 ปีก่อนนั้น ได้นำหวาย ในบริเวณวัด คล้องยอดเจดีย์ กับต้นไม้ขนาดใหญ่ และโค่นต้นไม้ นั้น ทำให้ แรงดึงของต้นไม้ทำให้ยอดเจดีย์พังตกลงมาด้วย เหตุที่เรียกว่าวัดเชิงหวายเพราะ บริเวณนี้ อาจเป็นส่วนหนึ่งของดงหวาย เพราะมีวัดดงหวายอยู่ใกล้ๆ มีท่อทองแดงหรือท่อปุ๋ยร่วน คั่น กลาง ห่างจากกันประมาณ ไม่เกิน 800 เมตร วัดเชิงหวายเป็น ตัวอย่างของวัดที่มีการขุดค้น อย่างมากมาย ตัวเจดีย์ประธาน ทั้งองค์ถูกขุด เป็นช่อง ตลอดองค์ลึกลงไปในพื้นดินจนกระทั่ง ถึงน้ำ เป็นแนวยาวตลอด ผู้ที่เกิดในช่วง 40ปีที่ผ่านมาจะไม่ทราบว่ามีวัดโบราณในเมืองกำแพงเพชร ก่อนหน้าจะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลกนั้น มีสภาพที่ไม่แตกต่าง จากวัดเชิงหวาย เพราะถูกขุดค้นอย่างไม่มีชั้นดี รอกการทลายลงกับพื้น ราบเป็นหน้ากลอง วัดเชิงหวาย จึงเป็นสภาพเดิมแท้ๆ ของวัดโบราณ ในกำแพงเพชร มีผู้เล่าว่า บริเวณฐานเจดีย์..วัดเชิงหวาย เมื่อลึกลงไปในดิน ถึงกรุพระที่ลึกลง 10 เมตร มีพระบูชาจำนวนมากฝังอยู่ และได้ถูกเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่จนหมดสิ้น เมื่อเกือบร้อยปีที่ผ่านมา

วัดเชิงหวาย จึงเป็นวัดที่น่าสนใจ ที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร และมีสภาพที่น่าศึกษามาก ด้านหน้าของวัด มี วิหารขนาดใหญ่ ที่มีร่องรอย การขุดค้ำยที่ฐาน พระประธาน รอยยังใหม่อยู่คงไม่เกินสัปดาห์ คนรุ่นใหม่ยังคงมีความพยายามที่จะขุดค้น คงไม่ทราบว่า ในช่วง 60-100 ปี ที่แล้ว โบราณสถานในเมืองกำแพงเพชร ทุกแห่ง ได้ถูกขุดค้น อย่างไร้หลักวิชา จากกลุ่มคนที่ หวังความร่ำรวยจากการขุดค้นจนหมดสิ้น คนรุ่นหลังอาจไม่ทราบว่า ช่วงเวลาต่อมาไม่นานนัก ผู้ขุดค้น ทำลายทุกคน มีอันเป็นไป ด้วยอาการต่างๆกัน ไม่มีเลยสักคน ที่ร่ำรวย หรือประสบความสำเร็จจากการขุดพระ อาจเป็นเพราะคำสาป จากบรรพบุรุษ

ที่ตั้ง : อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 ตามทางหลวงหมายเลข 101 ถึงหลัก กม.ที่ 360 เลี้ยวซ้ายเข้าอุทยานฯ เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 055-711921, 055-712528



คำสำคัญ : วัดเชิงหวาย

ที่มา : <http://sunti-apairach.com/03N/03NF.htm>

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

วันที่ : 2017-02-22

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=291&code_db=610009&code_type=01

The Office Of Academic Resource Information And Technology